



ฉบับที่ 07/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักมาจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยขยายตัวต่อเนื่องและการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่แรงขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงผลผลิตภาคเกษตรหดตัว จากผลผลิตอ้อยโรงงานที่เร่งเก็บเกี่ยวไปมากในช่วงก่อนหน้าและเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหีบอ้อย และผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามราคาอาหารสดจากผลกระทบของภัยแล้ง และราคาพลังงาน ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สำหรับเงินฝากและสินเชื่อคงค้างเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์เร่งขึ้น จากมาตรการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่ายและบริษัทเช่าซื้อ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามรายได้บริการหมวดอาหารและที่พักแรม จากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นและการจัดกิจกรรมในบางจังหวัด

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลง ตามรายจ่ายประจำในหมวดค่าตอบแทน และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง โดยการผลิตรายน้ำตาลโดยรวมหดตัว ตามการส่งออกที่ลดลง และส่วนหนึ่งเป็นช่วงปลายฤดูการผลิตอ้อย การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของผู้นำเข้าจากต่างประเทศ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวหลังจากที่เร่งผลิตไปมากในเดือนก่อน และการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลง จากคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวตามการบริโภค

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ จากการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ชะลอตัวตามการส่งออก ขณะที่การลงทุนก่อสร้างปรับดีขึ้นเล็กน้อย ตามการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและพลังงาน

รายได้เกษตรกร หดตัว จากด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอ้อยโรงงานที่เข้าสู่ช่วงปลายฤดูที่อ้อย และผลผลิตข้าวนาปรัง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ภาครัฐมีมาตรการจำกัดการเพาะปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวเล็กน้อย จากราคาอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และยางพาราตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง

มูลค่าการค้าผ่านด่าน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวทุกประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด และลำไย ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ที่ขยายตัวสูง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าหดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าจาก สปป. ลาวที่ปรับตัวดีขึ้น จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทองแดง ตามความต้องการใช้ทองแดงในประเทศที่เพิ่มขึ้น และการนำเข้าจากเวียดนามหดตัวน้อยลง จากการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ที่เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ที่ราคาจูงใจ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.39 สูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามราคาอาหารสด ที่ผลผลิตลดลงต่อเนื่องจากผลของภัยแล้ง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากอุปทานน้ำมันในตลาดโลกที่ตึงตัว ด้านอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคบริการ

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอตัว จากเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ทยอยหมดลง ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสินเชื่อภาคครัวเรือนที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กอปรกับสินเชื่อภาคธุรกิจที่หดตัวน้อยลง จากสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจก่อสร้างภาครัฐ ส่วนสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th